

ประจำวันที่ 23-29 ธันวาคม 2558

กรม.อนุมัติขยายวงเงินชดเชยดอกเบี้ยรวม 589 ลบ.เพิ่มปริมาณเก็บสต็อกข้าว

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันนี้ คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติอนุมัติให้ขยายวงเงินชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกปีการผลิต 2558/59 อีก 204 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 589 ล้านบาท เพื่อเพิ่มเป้าหมายการเก็บสต็อกจาก 3 ล้านตัน อีก 1.60 ล้านตัน รวมเป็น 4.60 ล้านตัน เป็นการดูดซับปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2558/59 ที่จะออกสู่ตลาดในช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค.59 ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบนอีกประมาณ 4.64 ล้านตัน คาดว่าจะส่งผลให้ราคาตลาดข้าวเปลือกเจ้ามีเสถียรภาพ

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 ก.ย.58 อนุมัติให้ผู้ประกอบการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรเพื่อเก็บสต็อกข้าว เพื่อเป็นการดึงอุปทานข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2558/59 ออกจากตลาดในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก เป้าหมาย 3 ล้านตันข้าวเปลือก วงเงินชดเชย 385 ล้านบาท ซึ่งจากการดำเนินการมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการ 301 ราย รวม 43 จังหวัด วงเงินชดเชยประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งเกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี คณะอนุกรรมการชดเชยดอกเบี้ยฯ จึงได้จัดสรรวงเงินให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ 30 ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และผลการตรวจสอบสต็อกในช่วงปลายเดือน พ.ย.58 มีการเก็บสต็อกตามโครงการฯ แล้วทั้งสิ้น เป็นข้าวเปลือก 2.309 ล้านตัน ข้าวสาร 0.095 ล้านตัน

ทั้งนี้ ผลการดำเนินการโครงการฯ และการตรวจสอบสต็อกในช่วงปลายเดือน พ.ย.58 ของคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด ส่งผลให้ราคาตลาดข้าวเปลือกหอมมะลิปรับตัวสูงขึ้นจากช่วงต้นเดือน พ.ย.58 จาก 10,200 – 13,000 บาท เป็นต้นละ 11,400-14,500 บาท

นอกจากนั้น รัฐบาลยังได้มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวปีการผลิต 2558/59 ดำเนินการโดยกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ (1) การจัดตลาดนัดข้าวเปลือก เพื่อส่งเสริมให้มีการแข่งขันและสร้างความเป็นธรรมในการจำหน่ายข้าวเปลือกให้เกษตรกร (2) ขอความร่วมมือผู้ส่งออกปรับซื้อข้าวหอมมะลิในราคาที่เหมาะสม (3) การจัดคณะผู้แทนการค้าไปเจรจาขายข้าวในกลุ่มประเทศเป้าหมาย เช่น จีน ฮองกง อิหร่าน และฟิลิปปินส์ แล้วนำผู้แทนการค้าจากต่างประเทศมาเจรจาซื้อขายข้าวในไทย และ (4) การจำหน่ายข้าวรูปแบบ G to G ดำเนินการโดย ธ.ก.ส. ได้แก่ (1) มาตรการชะลอการจำหน่ายข้าวเปลือกนาปี (2) สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกร และ (3) การลดดอกเบี้ยให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

การส่งออกไทยยังไม่ฟื้นตัว โดยหดตัวลงอีก 7.4%YOY ในเดือน พ.ย.

กระทรวงพาณิชย์รายงานมูลค่าการส่งออกของไทยเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ 17,166.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11 ที่ 7.4%YOY ในขณะที่การนำเข้าหดตัวน้อยลงในเดือนพฤศจิกายนที่ 9.5%YOY หรืออยู่ที่ 16,868.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม การนำเข้าที่ปรับตัวลดลงมากกว่ามูลค่าการส่งออก ส่งผลให้ไทยยังคงเกินดุลการค้าติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7 ที่ 298.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

การค้าโลกที่ชะลอตัวส่งผลให้มูลค่าการส่งออกของไทยไปยังตลาดคู่ค้าหลักต่างหดตัวลง โดยมูลค่าการส่งออกของไทยไปยังสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป หดตัวลงกว่า 6.3%YOY และ 6.8%YOY ตามลำดับ ตามอุปสงค์ที่ยังค่อยๆ ฟื้นตัวตามเศรษฐกิจในประเทศนั้นๆ ประกอบกับทิศทางการค้าโลกโดยรวมที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ด้านการส่งออกไปยังจีน ญี่ปุ่น และอาเซียน-5 ก็ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกันในเดือนพฤศจิกายนที่ 6.1%YOY, 4.7%YOY, และกว่า 23%YOY ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่มาจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตในแต่ละประเทศที่ชะลอ

ลง ทั้งนี้ มีเพียงการส่งออกไปยังตลาด CLMV ที่ยังสามารถขยายตัวในระดับสูงที่ 15.4%YOY โดยตลาด CLMV ได้ก้าวขึ้นมามีส่วนกว่า 10% ของการส่งออกทั้งหมดของไทย ในปี 2015 และกลายเป็นตลาดศักยภาพสูงสำหรับการส่งออกของไทยต่อไปในอนาคต

การส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมของไทยยังคงหดตัวต่อเนื่องในเดือนพฤศจิกายน โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญของไทยอย่าง ข้าว ยางพารา และน้ำตาลต่างหดตัวลงในเดือนพฤศจิกายนที่ราว 7%YOY, 13%YOY, และ 32%YOY ตามลำดับ จากราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำประกอบกับปริมาณที่ขยายตัวเพียงเล็กน้อย ด้านการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมในเดือนพฤศจิกายนนั้น โดยรวมหดตัวลง 6.8%YOY จากการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับลดลงกว่า 5.2%YOY เป็นผลมาจากการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ล่าสมัยอย่าง เครื่องคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ต เป็นต้น อีกทั้งการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ลดลงกว่า 11.7%YOY และมูลค่าการส่งออกสินค้าที่เชื่อมโยงกับน้ำมันเช่น น้ำมันสำเร็จรูป เคมีภัณฑ์ และพลาสติกที่ยังคงหดตัวลงตามราคาน้ำมันโลกที่อยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม การส่งออกรถยนต์และส่วนประกอบกลับมาขยายตัวได้ดีที่กว่า 13%YOY จากการส่งออกรถยนต์นั่งที่เพิ่มขึ้นกว่า 95% ตามความต้องการของรถยนต์อีโคคาร์ในตลาดส่งออกใหม่อย่างสหภาพยุโรป เป็นต้น

มูลค่าการนำเข้าหดตัวน้อยลงที่ 9.5%YOY จากการนำเข้าสินค้าทุนและสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวดีขึ้น มูลค่าการนำเข้าหดตัวน้อยลงจากเมื่อเดือนตุลาคมที่หดตัวกว่า 18%YOY จากการนำเข้าสินค้าทุน (ไม่รวมเครื่องบินและเรือ) ที่กลับมาขยายตัวราว 1.4%YOY ตามการนำเข้าเครื่องจักรกลและเครื่องจักรไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น 0.3%YOY และ 17.9%YOY ตามลำดับ อีกทั้งการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคที่กลับมาขยายตัวที่ 3.3%YOY อย่างไรก็ตาม การนำเข้าของไทยยังคงถูกกดดันจากราคาน้ำมันโลกที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งทำให้การนำเข้าน้ำมันที่มีสัดส่วนราว 10% ของการนำเข้าทั้งหมดของไทยลดลงอีกกว่า 44%YOY

อีไอซีคาดมูลค่าการส่งออกปี 2016 จะยังไม่ฟื้นตัว ตามอุปสงค์ต่างประเทศที่ชะลอลง มูลค่าการส่งออกของไทยในช่วง 11 เดือนแรกของปีนี้หดตัวแล้วกว่า 5.5%YOY จากการค้าโลกที่ชะลอตัว โดยสำหรับปี 2016 นั้น อีไอซีคาดว่า มูลค่าการส่งออกไทยมีโอกาสไม่ขยายตัว โดยมองว่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนราว 80% จะหดตัวลง เนื่องจากผลของการส่งออกรถยนต์ไปยังตลาดใหม่จะค่อยๆ ชะลอลง ในขณะที่การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จะยังคงถูกกดดันจากการส่งออกสินค้าที่ล่าสมัย เช่นเดียวกับการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คาดว่าจะหดตัวต่อเนื่องจากการย้ายฐานการผลิตและอุปสงค์ในต่างประเทศที่ชะลอลง นอกจากนี้ ราคาน้ำมันโลกที่มีโอกาสอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าจะยังกดดันการส่งออกสินค้าที่เชื่อมโยงกับน้ำมันให้หดตัวต่อไป

ปัจจัยบวกต่อภาคการส่งออกของไทยในปีหน้าจะมาจากการอ่อนค่าของเงินบาท ซึ่งจะช่วยผลักดันการส่งออกสินค้าที่เน้นการแข่งขันด้านราคา อย่างสินค้าเกษตร ประกอบกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และการส่งออกไปยังตลาด CLMV ที่มีบทบาทต่อภาคการส่งออกของไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเศรษฐกิจประเทศ CLMV ที่ขยายตัวในระดับสูงจะช่วยสนับสนุนอุปสงค์ในประเทศกลุ่มดังกล่าวและช่วยพยุงการส่งออกของไทยในปี 2016

ราคาน้ำมันที่จะอยู่ในระดับต่ำในปี 2016 จะกดดันมูลค่าการนำเข้าของไทย และทำให้ไทยยังคงมีดุลการค้าเป็นบวกต่อเนื่องในปีหน้า อีไอซีคาดว่า การนำเข้าจะกลับมาขยายตัวเพียงเล็กน้อยในปี 2016 จากการนำเข้าสินค้าทุนตามการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันโลกที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำจะกดดันการนำเข้าของไทยต่อไปและจะทำให้ไทยเกินดุลการค้าต่อเนื่องไปจนถึงปี 2016

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

อศส.เตรียมลงพื้นที่ตรวจโรงงาน 2 ผู้ชนะประมูลข้าวเสื่อม 29 ธ.ค. หากพร้อมเซ็นสัญญาทันที

พล.ต.ต.ไกรบุญ ทรวทรวง ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า(อศส.) เปิดเผยว่า วันนี้ได้เชิญบริษัทที่ชนะการประมูลข้าวเสื่อมในสต็อกรัฐบาลทั้ง 2 ราย รวมปริมาณข้าวที่ประมูลได้ 37,412 ตัน มาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการรับมอบและขนย้ายข้าวออกจากคลัง โดย อศส.ต้องการให้เกิดความโปร่งใสและนำข้าวไปใช้ตรงวัตถุประสงค์ของการประมูล คือ นำข้าวไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ได้กำหนดขั้นตอนการขนย้ายข้าวที่ต้องมีการตรวจสอบเข้มงวด เช่น ให้ขนย้ายเวลากลางวัน มีกำหนดจุดตรวจเพื่อตรวจสอบพร้อมบันทึกภาพถ่ายรถบรรทุกและส่งผ่านระบบไลน์จากต้นทางจนถึงปลายทางก่อนส่งต่อไปยังวอร์รูม เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวโดยรวม

สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ วันที่ 29 ธ.ค.58 อคส.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จะเดินทางไปตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมทั้ง 2 ราย เพื่อดูความพร้อมการรับสินค้าและการส่งข้าวเสื่อมที่ประมูลได้เข้าสู่กระบวนการผลิตปุ๋ยและชีวมวล รวมทั้งกำหนดจุดที่จะติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อตรวจสอบติดตามกระบวนการผลิตของทั้ง 2 โรงงาน ซึ่งทั้ง 2 ราย ยินดีให้ความร่วมมือติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดต่างๆ ได้ ยกเว้นเพียงจุดที่เป็นความลับทางการค้า จึงขอให้เชื่อมั่นในกระบวนการการทำงานที่ต้องการให้เกิดความโปร่งใส

"หากการลงพื้นที่พบว่าไม่มีความพร้อม อคส.อาจไม่ทำสัญญาซื้อขายข้าวก็ได้ แต่หากพร้อม ก็สามารถทำสัญญาได้ก่อนวันที่ 8 ม.ค.59 และเริ่มขนย้ายวันถัดไปได้ทันที โดยหากบริษัทไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขสัญญาจะต้องเสียค่าปรับที่ 0.2% ของมูลค่าสินค้าที่ประมูลได้ ส่วนกรณีนำข้าวไปใช้ผิดวัตถุประสงค์จะถูกปรับอีก 25% ของมูลค่าสินค้า พร้อมถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา เพื่อป้องกันการแปรรูปข้าวไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นหรือนำข้าวเสียกลับสู่ตลาดเพื่อการบริโภค" พล.ต.ต.ไกรบุญกล่าว

แหล่งข่าวจาก บริษัท ว.ธนทรัพย์ ซึ่งเป็น 1 ใน 2 รายที่ประมูลข้าวได้ ระบุว่า จะนำข้าวที่ประมูลได้ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์หรือสารปรับปรุงดิน เพราะได้มีการทำวิจัยมาก่อนหน้านี้ และเชื่อว่าสามารถทำราคาได้ เนื่องจากราคาประมูลที่ได้ต่ำกว่าราคาของบริษัทตั้งไว้

ขณะที่บริษัท สิ้นไชยศรี ระบุว่า แม้ว่าราคาที่ประมูลได้ค่อนข้างสูงกว่าราคาวัตถุดิบที่เคยใช้ เช่น แกลบ ที่มีราคาอยู่ที่ กก.ละ 2-3 บาท ขณะที่ข้าวเสียอยู่ที่ กก.ละ 5.60บาท แต่ก็ต้องทดลองใช้ผลิต เพื่อดูความคุ้มค่า

ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เห็นชอบผลการประมูลข้าวสารสต็อกรัฐบาลเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/58 ซึ่งเป็นข้าวผิดไปจากมาตรฐานให้แก่ผู้เสนอราคาซื้อสูงสุดจำนวน 2 ราย โดยเป็นผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าเพื่อการจำหน่าย และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และผลิตสารปรับปรุงดิน ในราคาตันละ 5,020-5,420 บาท ใน 10 ครั้ง 7 จังหวัด ปริมาณรวม 37,412 ตัน มูลค่า 198 ล้านบาท **ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)**

พาณิชย์ ถกเซอร์เวย์อร์เคลียร์ข้อสงสัยยับระบายนข้าวตามผลตรวจ ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และนางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ได้ประชุมหารือร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจตรวจสอบสินค้าเกษตรไทย (เซอร์เวย์อร์) เครือข่ายภาคประชาชนแสวงหาความถูกต้องและเป็นธรรมให้กับสังคม และบริษัทตรวจสอบคุณภาพข้าวและเจ้าของคลังสินค้ากลางที่เก็บรักษาข้าวตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐ

การประชุมร่วมดังกล่าว เกิดจากกรณีที่ผู้ประกอบการข้างต้นได้มีหนังสือไปยังส่วนราชการต่างๆ หลายฉบับ เพื่อขอให้ภาครัฐตรวจสอบคุณภาพและคัดแยกข้าวใหม่อีกครั้ง โดยระงับหรือชะลอการระบายนข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมไว้ก่อน รวมทั้งขอความเป็นธรรมกรณีเรียกค่าเสียหายจากส่วนต่างราคาจากบริษัทตรวจสอบคุณภาพข้าว

นางอภิรดี กล่าวชี้แจงว่า ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้ทำการตอบและชี้แจงผู้ร้องเรียนในประเด็นต่างๆ ไปแล้วหลายครั้ง ทั้งชี้แจงโดยตรงและชี้แจงผ่านสื่อมวลชนว่าการระบายนข้าวในสต็อกของรัฐ เป็นการดำเนินการตามวิธีการและแนวทางที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การระบายนข้าวที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้ให้ความเห็นชอบไว้

ทั้งนี้ ในการระบายนข้าว กระทรวงพาณิชย์ได้ใช้ผลตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวในสต็อกของรัฐของคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคำสั่งของคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 ให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้าวคงเหลือ ทั้งในด้าน

ปริมาณและคุณภาพ โดยมีบริษัทตรวจสอบระดับสากลมาร่วมในการตรวจสอบร่วมกับสภาตรวจข้าวของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเข้าร่วม

"การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการตรวจสอบที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป และยังมีผู้แทนเจ้าของคลังและเซอร์เวย์อร์หรือผู้แทน รวมทั้งบริษัทที่มาร้องเรียนในครั้งนี้เข้าร่วมด้วย โดยได้รับทราบและลงนามรับรองในเอกสารกำกับตัวอย่างข้าวและรายงานผลการปฏิบัติงานมาโดยตลอด และนับข. ก็ได้เห็นชอบให้ใช้ผลการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพดังกล่าวในการบริหารจัดการข้าวในสต็อกของรัฐมาโดยตลอด"นางอภิตติกกล่าว

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการร้องเรียนเข้ามา โดยเฉพาะการคัดแยกข้าวในสต็อกของรัฐที่มีทั้งข้าวดีและข้าวเสียอยู่ปนกัน กระทั่งฯ ได้มีการทดลองคัดแยกข้าวดังกล่าวแล้ว พบว่า มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูงและใช้ระยะเวลา รวมทั้งมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ ซึ่งไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการในลักษณะดังกล่าว เพราะจากการลงพื้นที่ และนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปร่วมทำการคัดแยก ทั้งกรมวิชาการเกษตร สื่อมวลชน ไปดำเนินการตามที่มีการเรียกร้อง ก็พบว่า ไม่สามารถทำได้ เพราะกรรมกรยังทำงาน ไม่สามารถทำงานต่อไป

นางอภิตติกยังได้ชี้แจงต่อว่า การระบายข้าวในสต็อกของรัฐ ไม่ว่าจะวิธีการใด ได้คำนึงถึงปัจจัยหลายประการ ทั้งการพิจารณาถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นต่องบประมาณของรัฐ ผลกระทบต่อราคาข้าวภายในประเทศ โดยรัฐไม่ได้คำนึงเพียงมูลค่าข้าวที่จะได้รับว่ามากหรือน้อยเพียงด้านเดียว แต่คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้บริโภคในด้านสุขอนามัย และชื่อเสียงของข้าวไทยด้วย จึงเป็นที่มาของการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการระบายข้าวแต่ละครั้งที่ผ่านมา และยิ่งในส่วนของการระบายข้าวที่ผิดไปจากมาตรฐานเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ก็ยังต้องมีการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอย่างรอบคอบมากยิ่งขึ้น

ในการระบายข้าวผิดมาตรฐานดังกล่าว ได้ดำเนินการตามมติ นบข. และได้เปิดประมูลครั้งที่ 1/2558 ไปแล้วเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2558 โดยมีผู้ชนะการประมูล 2 รายจากภาคอุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยและผลิตไฟฟ้า และการเลือกระบายข้าวผิดมาตรฐาน เพราะต้องการชะลอการระบายข้าวคุณภาพมาตรฐานและใกล้เคียงมาตรฐานเพื่อการบริโภคออกไปก่อนจนกว่าจะพ้นช่วงฤดูข้าวใหม่ออกสู่ตลาด เป็นการป้องกันผลกระทบต่อราคาข้าวที่เกษตรกรจะได้รับ และยังเป็นภาระลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการจัดเก็บสต็อกข้าว

นางอภิตติกกล่าวยืนยันว่า ข้าวผิดมาตรฐานที่มีการประมูลไปแล้วในครั้งนี้ ปริมาณ 3.74 หมื่นตัน มีผลตรวจสอบยืนยันว่าผิดไปจากมาตรฐานชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส และทุกขั้นตอนดำเนินการด้วยความเป็นธรรม และยังได้ย้ำอีกว่าการระบายข้าวของรัฐมิได้นำประเด็นความรับผิดชอบของคู่สัญญาที่ทำสัญญากับองค์การคลังสินค้า (อคส.) หรือองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) มาประกอบการพิจารณา เพราะเป็นกรณีที่คู่สัญญาจะต้องไปดำเนินการตามข้อกำหนดในสัญญา และหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจนไปสู่การพิจารณาในชั้นศาล คู่สัญญาก็สามารถใช้สิทธิต่อสู้คดีได้

"ได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเซอร์เวย์อร์ และได้ย้ำว่าอะไรที่เดินหน้าไปแล้ว ก็ต้องเดินหน้าต่อไป คงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ แต่รับประกันได้ว่าการดำเนินการในทุกขั้นตอน มีหลักเกณฑ์ มีมาตรฐาน ดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และได้ขอความร่วมมือให้ช่วยกันแก้ปัญหาที่สะสมมานาน เพราะทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน"นางอภิตติกกล่าวในที่สุด

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

~~~~~

## เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มอ่อนตัวลง ท่ามกลางภาวะการค้าที่เบาบาง ขณะที่ผู้ซื้อได้ชะลอการสั่งซื้อในช่วงนี้เพราะเข้าสู่ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ที่วันหยุดติดต่อกันหลายวัน โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 370-372 เหรียญสหรัฐต่อตัน (FOB Saigon Port) ลดลงจากระดับ 375-378 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งยังคงสูงกว่าราคาข้าวชนิดเดียวกันของไทยที่ราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 345-355 เหรียญสหรัฐต่อตัน (FOB) ขณะที่วงการค้ากำลังรอความชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดของการที่ฟิลิปปินส์จะซื้อข้าวเพิ่มเติมอีกประมาณ 300,000-400,000 ตัน ในช่วงไตรมาสที่สองของปีหน้า ซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศการประมูลในเดือนหน้า

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-17 ธ.ค. 2558 มีจำนวน 200,053 ตัน มูลค่า 74.072 ล้านดอลลาร์ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 68.6% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 36.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 118,642 ตัน มูลค่า 54.45 ล้านดอลลาร์ (FOB) สำหรับการส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1 ม.ค.-17 ธ.ค. 2558 มีจำนวน 6,007 ล้านตัน มูลค่า 2,445 ล้านดอลลาร์ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 0.8% แต่มูลค่าลดลง 6.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 5.961 ล้านตัน มูลค่า 2,618 ล้านดอลลาร์ (FOB)

ขณะที่กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าในปีนี้อเวียดนามจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 6.7 ล้านตัน (ไม่รวมตัวเลขส่งออกข้าวตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศจีน) เพิ่มขึ้น 5.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 6.33 ล้านตันเมื่อปีที่ผ่านมา ขณะที่มูลค่าคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 2.85 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 2.9%

เมื่อสัปดาห์ก่อน สมาคมอาหารคาดว่าในปี 2015 นี้ จะส่งออกข้าวได้ประมาณ 6.55 ล้านตัน โดยในช่วงไตรมาสสุดท้ายนี้คาดว่าจะส่งออกได้ประมาณ 2.21 ล้านตัน เนื่องจากผู้ส่งออกกำลังเร่งส่งมอบข้าวให้แก่อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ตามสัญญาส่งมอบแบบรัฐต่อรัฐที่ค้างอยู่ รวมทั้งการส่งมอบข้าวให้แก่ผู้ซื้อจากจีนด้วย อย่างไรก็ตามตัวเลขประมาณการส่งออกดังกล่าวยังไม่รวมตัวเลขคาดการณ์การส่งออกข้าวตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศจีนอีกประมาณ 1.5 ล้านตัน

กระทรวงเกษตร (The Ministry of Agriculture and Rural Development; MARD) คาดว่าในปีนี้อผลิตข้าวเปลือกจะมีประมาณ 45.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะเผชิญกับภาวะแห้งแล้งในเขตภาคกลางของประเทศซึ่งคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 312,500 ตัน ขณะที่ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อพื้นที่อยู่ที่ประมาณ 932 กก.ต่อไร่ เพิ่มขึ้นประมาณ 0.1% นอกจากภาวะแห้งแล้งแล้วพื้นที่เพาะปลูกทางภาคใต้เวียดนามต้องเผชิญกับภาวะน้ำเค็มที่รุกเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูก

ทางด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปี 2016 เวียดนามจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 45.12 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.44% จากปี 2015 ขณะที่คาดว่าจะส่งออกได้ประมาณ 7.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 13.3% เมื่อเทียบกับที่คาดการณ์ไว้ในปีที่ 6.3 ล้านตัน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## กัมพูชา

สมเด็จจุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา แนะนำเกษตรกรให้หลีกเลี่ยงการปลูกข้าวนาปรัง เพื่อให้สามารถนำน้ำไปใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการปลูกพืชชนิดอื่น โดยได้แนะนำให้กระทรวงต่างๆ, สถาบันที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ทุกระดับจะต้องใช้มาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีน้ำสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน จนกว่าจะถึงฤดูฝน

ทั้งนี้ คาดกันว่าฤดูฝนในกัมพูชา ซึ่งมักจะมาในช่วงต้นเดือนพ.ค. จะล่าช้าออกไปจนถึงกลางเดือนก.ค. จากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญ ขณะที่กระทรวงเกษตรกัมพูชาเปิดเผยว่า ในปีนี้ กัมพูชาเผชิญภัยแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกข้าวในพื้นที่ประมาณ 1.47 ล้านไร่

กระทรวงเกษตร (The Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) รายงานว่าผลผลิตข้าวเปลือกในปี 2015 นี้ จะมีประมาณ 9.2 ล้านตัน ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่มีผลผลิตประมาณ 9.3 ล้านตัน เนื่องจากในบางพื้นที่เผชิญกับภาวะภัยแล้ง

ทางด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปีการผลิต 2014/15 กัมพูชาจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 4.7 ล้านตันข้าวสาร ลดลงเล็กน้อยจากปี 2013/14 ขณะที่คาดว่าในปี 2015 จะส่งออกได้ประมาณ 1.1 ล้านตัน (รวมตัวเลขส่งออกทางแนวชายแดนที่ติดกับไทยและเวียดนามด้วย) เพิ่มขึ้นจากปี 2014 ที่ส่งออกได้ประมาณ 1 ล้านตัน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com) และสำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

## ฟิลิปปินส์

สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (International Rice Research Institution, IRRI) เปิดเผยว่า ชาวฟิลิปปินส์สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ด้วยเครื่องมือ Rice Crop Manager Tool (RCM) ที่พัฒนาให้สามารถส่งข้อมูลผ่านบริการส่งข้อความ SMS (Short Message Service)

ทั้งนี้ สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ เริ่มการพัฒนาเครื่องมือ RCM เมื่อสองปีที่แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำชาวนาในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ซึ่งเครื่องมือ RCM นี้ สามารถใช้ได้ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเครื่องมือ RCM ได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงเกษตร (Department of Agriculture, DA) ผ่านโครงการพึ่งพาตนเองด้านอาหาร (Food Staples Sufficiency Program, FSSP) ทั้งนี้ หน่วยงานวิจัยของกระทรวงเกษตร ระบุว่า ชาวนาในเขต Isabela, Nueva Ecija, Oriental Mindoro และ Agusan del Norte ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นประมาณ 48 กิโลกรัมต่อไร่ และรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นประมาณ 85 เหรียญสหรัฐต่อเฮกตาร์

ทั้งนี้ ในการพัฒนาระยะสุดท้าย กระทรวงเกษตรและสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ เพิ่มความสามารถในการรับส่งข้อความ SMS ซึ่งพัฒนาจากระบบเดิมที่ต้องผ่านโปรแกรม browser จากความสามารถใหม่นี้ ชาวนาจะได้รับคำแนะนำที่เฉพาะกับพื้นที่ของตนเอง (site-specific advice)

อย่างไรก็ดี จากจำนวนชาวนาทั้งหมดที่ลงทะเบียนใช้ RCM มีเพียง 20% เท่านั้นที่สามารถรับข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือ ส่วนชาวนาที่เหลือ ไม่สามารถรับข้อความที่ส่งโดย RCM ผ่านทางสถาบันฝึกอบรมการเกษตร สังกัดกระทรวงเกษตร (Department of Agriculture - Agricultural Training Institution, DA-ATI) ดังนั้น บริษัทโทรคมนาคม SMART Communication ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding, MoU) กับ สถาบันฝึกอบรมการเกษตรและสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ ในการให้บริการแพ็คเกจราคาถูกรักษาสำหรับชาวนา โดยกำหนดให้ค่าโทรและ SMS ในอัตราพิเศษ เมื่อชาวนาติดต่อกับสายด่วนของสถาบันฝึกอบรมการเกษตรและศูนย์ประสานงานของเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรสามารถติดต่อสอบถามในเรื่องการเพาะปลูก ซึ่งในระยะแรก บริษัท SMART และสถาบันฝึกอบรมการเกษตร ดำเนินการแจกจ่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีซิมการ์ดให้แก่ชาวนาย่อยในเมือง La Paz จังหวัด Tarlac

นักวิทยาศาสตร์ของสถาบันฝึกอบรมการเกษตร ระบุว่า โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-ภาคเอกชน (Public-private partnership) เพื่อให้ชาวนาเข้าถึงข้อมูลและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการเกษตร ช่วยบริหารและจัดการพื้นที่เพาะปลูก เพิ่มรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิต

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อินโดนีเซีย

สำนักข่าว Antara News Agency รายงานโดยอ้างข้อมูลจากกระทรวงการค้าของอินโดนีเซียว่า ในปี 2016 คาดว่าอินโดนีเซียอาจจะต้องนำเข้าข้าวเพิ่มเติมอีกในช่วงไตรมาสแรก จากที่ในปีนี้มี การซื้อข้าวไปแล้ว

ประมาณ 1.5 ล้านตัน เนื่องจากมีรายงานว่าแผนการเพาะปลูกข้าวในฤดูนาปีต้องเลื่อนออกไปจากช่วงเวลาปกติ เนื่องจากเกิดภาวะแห้งแล้งในพื้นที่เพาะปลูก

กระทรวงการค้า รายงานว่า ในเดือนนี้ ราคาข้าวในประเทศเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 10,633 รูเปียต่อ 1 ก.ก. (ประมาณ 784 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ขณะที่รัฐบาลกำลังพยายามที่จะรักษาระดับราคาข้าวให้มีเสถียรภาพอยู่ที่ระดับ 8,300 รูเปียต่อ 1 ก.ก. (ประมาณ 612 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ญี่ปุ่น

ผลการสำรวจประจำปีล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2014 จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจำนวน 5,400 ครัวเรือนทั่วประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับภาวะสาธารณสุขและโภชนาการของคนในชาติที่จัดทำโดยกระทรวงสาธารณสุขพบว่า ครอบครัวชาวญี่ปุ่นที่มีรายได้น้อยมีแนวโน้มบริโภคอาหารจำพวกธัญพืช เช่น ข้าว ขนมปังและก๋วยเตี๋ยวเพิ่มขึ้นกว่า ครอบครัวที่มีรายได้สูง โดยเมื่อระดับรายได้ลดลง ปริมาณการบริโภคธัญพืชจะเพิ่มขึ้นในขณะที่สัดส่วนการบริโภคเนื้อสัตว์และผักลดลง เนื่องจากผู้มีรายได้น้อยประสบความยากลำบากในการจัดเตรียมอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนพร้อมด้วยกับข้าวหลากหลายชนิด นับเป็นครั้งแรกที่มีผลการสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างรายได้และพฤติกรรมการทานอาหารโดยผ่านคำถามต่างๆ เกี่ยวกับอาหารที่ประชาชนเลือกรับประทาน ท่ามกลางความกังวลของรัฐบาลเกี่ยวกับช่องว่างด้านภาวะโภชนาการของคนในชาติที่แตกต่างกันยิ่งขึ้น

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อินเดีย

กระทรวงเกษตร (The Ministry of Agriculture) รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิตรอง (rabi rice) ในปีการผลิต 2015/16 (พ.ย.-พ.ค.) มีพื้นที่เพาะปลูก ณ วันที่ 23 ธ.ค. แล้วประมาณ 0.76 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 10.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่จึงทำให้การเพาะปลูกล่าช้า

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2014/15 มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวในฤดูนี้ประมาณ 25 ล้านไร่ ลดลง 9% เมื่อเทียบกับปีการผลิต 2013/14

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ไนจีเรีย

สำนักข่าว Reuters รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวท้องถิ่นว่า บริษัทพัฒนาและวิจัยข้าวของจีนกำลังวางแผนทำการเพาะปลูกข้าวในไนจีเรีย เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตข้าวในประเทศ

ประธานบริหาร (CEO) ของบริษัทดังกล่าว ได้เข้าพบหารือกับเลขาธิการกระทรวงต่างประเทศและเจ้าหน้าที่จำนวน 8 คน ซึ่งประธานบริหารฯ เปิดเผยว่า บริษัทได้วางแผนทดลองเพาะปลูกในพื้นที่ประมาณ 3,125 ไร่ และถ้าบริษัทพบพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก บริษัทจะดำเนินการขยายพื้นที่เพาะปลูกต่อไป นอกจากนี้ประธานบริหารฯ ยังระบุว่า บริษัทได้ดำเนินการติดต่อประสานงานไป 36 รัฐ ซึ่งขณะนี้ มี 3 รัฐที่ให้ความสนใจ ได้แก่ รัฐ Akwa Ibom รัฐ Rivers และ รัฐ Imo ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเปิดเผยว่า บริษัทจากจีนจะดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรไนจีเรีย เพื่อเพิ่มความสามารถด้านการผลิต และเลขาธิการของกระทรวงต่างประเทศไนจีเรีย กล่าวว่า ในการมาเยือนไนจีเรียของผู้แทนจากจีนในครั้งนี้นี้ เป็นการยืนยันความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศแอฟริกา ภายใต้ความร่วมมือทางยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

อนึ่ง ไนจีเรียเป็นประเทศนำเข้าข้าวมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลก โดยนำเข้าข้าวปริมาณมากกว่าครึ่งหนึ่งของความต้องการบริโภคข้าวภายในประเทศ ทั้งนี้ รัฐบาลไนจีเรียกำหนดเป้าหมายการพึ่งพาตนเองด้านข้าว และหยุดการนำเข้าภายในสองปีข้างหน้า

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)